



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๒

หนูนอกนอกระบบสวนนโยบาย รมต.



อธิการบดีมหาวิทยาลัยซี มีแต่ข้อดี-ส่วนขึ้นค่าหน่วยกิตเป็นคนละเรื่อง

จากกรณีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายไม่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
สถานะภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือการออกนอกระบบ เนื่องจาก
เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองนั้น

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) กล่าวว่า แม้
มหาวิทยาลัยไม่ออกนอกระบบก็สามารถขึ้นค่าหน่วยกิตได้ถ้ามีเหตุผลและความจำเป็น อย่าง มก.
4-5 ปีจะปรับขึ้นค่าหน่วยกิตครั้งหนึ่ง ล่าสุดขึ้นเมื่อปี 2549 แต่การขึ้นค่าหน่วยกิตจะไม่กระทบ
กับกลุ่มนิสิตที่กำลังเรียนอยู่จะขึ้นกับนิสิตใหม่ และต้องแจ้งล่วงหน้า ที่ผ่านมามก.ยืนยันไปที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ตลอดว่าพร้อมจะออกนอกระบบ เพราะมีข้อดีเรื่อง

การบริหารจัดการที่คล่องตัว ดำเนินการต่าง ๆ รวดเร็ว ไม่ต้องมาติดกฎ ระเบียบระบบราชการ เหมือนปัจจุบัน รวมทั้งทำให้การทำงานตรงไปตรงมา และมีระบบการตรวจสอบได้ถ้าใครคิดว่าจะ ถูกกลั่นแกล้ง มก.ต้องการออกนอกระบบ ถ้าออกช้ายิ่งทำให้ขาดทุนต่อการพัฒนา

ด้าน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) กล่าวว่า จากที่ตนบริหาร มฟล. และเป็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ทำให้การบริหารจัดการ คล่องตัว เช่น งานบริหารงานบุคคล พัสตุ การใช้ช่างบๆ และรายได้ต่าง ๆ ขณะเดียวกันจะมีเรื่อง การตรวจสอบเข้ามากำกับด้วย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงแต่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจะต้องมาทบทวนข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ในการบริหารงานให้ชัดเจนไม่ให้ขัดต่อ กฎหมาย ส่วนที่ นายวรวัจน์ ไม่สนับสนุนการออกนอกระบบนั้น ส่วนตัวเห็นว่าถ้าอยู่ในระบบ แล้วบริหารงานคล่องตัวได้ก็ไม่จำเป็นต้องออกนอกระบบ แต่ต้องมาคุยด้วยว่า ขณะนี้บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นพนักงาน ขณะที่จำนวนข้าราชการลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นการใช้ กฎระเบียบต่างๆ เหมือนกันคงไม่ได้

ส่วน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) กล่าวว่า มจธ.ออกนอกระบบมา 14 ปี เห็นข้อดีของการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ใช้ทรัพยากรที่มี อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ส่วน ที่ว่าออกนอกระบบค่าหน่วยกิตจะแพงขึ้นนั้น ตนคิดว่าเป็นคนละเรื่องกับการออกนอกระบบ อย่าง มจธ.ตั้งแต่ออกนอกระบบมาขึ้นค่าหน่วยกิต 4 ครั้ง ล่าสุดขึ้นปี 2552 แต่ขึ้นไม่มาก หน่วยกิตละ 100 บาท แต่จะไปขึ้นส่วนค่าบำรุงการศึกษาและอื่น ๆ รวมแล้วประมาณ 20,000 –30,000 บาทต่อ หลักสูตร และถ้าหลักสูตรนานาชาติจะแพงขึ้นไปอีกนิด แต่ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่ แตกต่างกันมากนัก ส่วนการขึ้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ นั้นจะขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย.